

# สหประกันชีวิตจัดประชุมใหญ่แจ้งผลการดำเนินงาน เตรียมเพิ่มทุน 2 พันล้าน พร้อมแก้ไขข้อบังคับให้ สมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นได้

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่ทำผลงานดีเด่น 31 สหกรณ์ และเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระและลาออก โดยได้รับเกียรติจากนายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสหกรณ์ผู้ถือหุ้นให้การต้อนรับกว่า 500 คน ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ U Convention Hall ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556



นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ สหประกันชีวิต เป็นธุรกิจของสหกรณ์ ดำเนินงานโดยคนสหกรณ์ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ผู้ถือหุ้นทุกสหกรณ์คือเจ้าของสหประกันชีวิต สำหรับการจัดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ รวมถึงเรื่องพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ให้เป็นจำนวน 2 พันล้านบาท

นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการประชุมผ่านไปได้ด้วยดี ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบดุล กำไร ขาดทุน และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วยมติเป็นเอกฉันท์ สำหรับการเลือกคณะกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระ 3 ท่านและลาออกอีก 1 ท่านคือ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ นายอานันท์ หินแก้ว นายบรรเจิด สิทธิโชค และนายธาดาศักดิ์ วัชรปรีชาพงษ์ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 6 ท่านด้วยกัน ผลปรากฏว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด นายอานันท์ หินแก้ว ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด นายบรรเจิด สิทธิโชค ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูดอยสะเก็ด จำกัด และนายเสริมศักดิ์ เข้มมโห้ ผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

สำหรับวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ให้เป็น 2 พันล้านบาทนั้นได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยเช่นกันเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง เพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินให้อยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐานการกำกับตรวจสอบของ

สำนักงาน คปภ. และเพื่อเป็นการกระจายหุ้นของ บมจ.สหประกันชีวิต ให้ทั่วถึงไปยังสหกรณ์ผู้ถือหุ้น สหกรณ์อื่นๆ ทั้งที่ยังไม่ถือหุ้น หรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจถือหุ้นเพิ่มทุนกับบริษัท ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงบุคคลใดๆ ผู้มี วัตถุประสงค์สนับสนุนช่วยเหลือกิจการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในความสำเร็จร่วมกัน ในกิจการประกันชีวิตที่มหาชนทุกๆ คนเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ภายใต้บังคับ ข้อ 61 ผู้มีสิทธิถือหุ้นต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 1) ผู้ถือหุ้นเดิม 2) สหกรณ์ และเพิ่มเติม 3) สมาชิกสหกรณ์

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นและต่อเนื่องจน บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 3 ประเภทคือ 1) สหกรณ์ที่รักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ ดีเด่นประจำปี 2555 ได้รับใบ ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรหั่นคา จำกัด จังหวัดชัยนาท และสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด (สาขา สำนักงานใหญ่) จังหวัดชัยนาท 2) สหกรณ์ที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 ได้รับใบ ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 13 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตรเมือง สงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกองบิน 4 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด จังหวัดสงขลา สหกรณ์การเกษตร ยางชุมน้อย จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรรัชฎา จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรวังชัน จำกัด จังหวัดแพร่ สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จำกัด จังหวัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด จังหวัดสุรินทร์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด กรุงเทพฯ และ 3) สหกรณ์ที่ผลิตผลงานเบี้ยประกันรายใหม่ ระดับยอด เยี่ยม ประจำปี 2555 จำนวน 14 สหกรณ์ซึ่งจะได้รับทั้งใบประกาศเกียรติคุณ และ ตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- ฮองกง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์นครสวรรค์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด จังหวัดกระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด จังหวัดสตูล สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด จังหวัดเชียงราย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัต หีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์เครดิตยูเนียนฟรีเทรด จำกัด กรุงเทพฯ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จังหวัดตรัง สหกรณ์ การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน และสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง